

CHƯƠNG TRÌNH
CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY
thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 06/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
về nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm
trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021-2025

Thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 06/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021-2025 (sau đây viết tắt là *Chỉ thị số 08-CT/TU*); Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng Chương trình thực hiện Chỉ thị, cụ thể như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Cụ thể hóa Chỉ thị số 08-CT/TU vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm trên địa bàn huyện, góp phần nâng cao chất lượng lao động, giảm nghèo bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn trong thời gian tới.

2. Yêu cầu

Triển khai thực hiện Chỉ thị phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, chặt chẽ của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân, xác định nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện thắng lợi thắng lợi Chỉ thị.

II- MỤC TIÊU

Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng nghiệp nhằm thay đổi nhận thức của xã hội về học nghề, lập nghiệp; nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, gắn với thị trường, khả năng tạo việc làm. Làm tốt công tác phân luồng sau trung học cơ sở.

Đến năm 2025: Tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 65%; mỗi năm tạo việc làm cho trên 1.000 lao động; tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt 80%.

III- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành

Thống nhất trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo đồng bộ, nhất quán của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong tổ chức thực hiện nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm, góp phần nâng cao chất lượng lao động, giảm nghèo bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và người phụ trách lĩnh vực của các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai đào tạo nghề cho lao động nông thôn, gắn đào tạo nghề với các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội của địa phương (*Đào tạo nghề gắn với phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa; phát triển cây dược liệu gắn với du lịch, dịch vụ*).

2. Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về phát triển nhân lực có kỹ năng nghề và phát triển giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức trách nhiệm của Nhân dân trên địa bàn huyện về công tác giáo dục nghề nghiệp: Quyết định số 522/QĐ-TTg, ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "*Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025*"; Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về "*đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới*"; Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 06/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "*về nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021-2025*."

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan tuyên truyền tăng cường tuyên truyền, chia sẻ thông tin, xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về đào tạo nghề, tạo việc làm đối với lao động nông thôn, người khuyết tật, lao động nữ. Nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm đối với lao động nông thôn.

3. Liên kết đào tạo nghề gắn với tìm kiếm, hợp tác, giới thiệu việc làm

Tiếp tục đẩy mạnh chương trình phối hợp với Trường Cao đẳng Than và khoáng sản để đào tạo nghề và giải quyết việc làm; phối hợp với các Trung tâm giới thiệu việc làm để tìm kiếm việc làm cho người lao động; tích cực tham gia thị trường lao động trong nước và xuất khẩu lao động, quan tâm đào tạo lao động phục vụ cho nhu cầu xuất khẩu lao động, nhất là tại các thị trường chất lượng cao.

Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, gắn đào tạo với giải quyết việc làm cho người học. Tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành và các doanh nghiệp, Hợp tác xã, cơ sở sản xuất trong việc đào tạo nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu xã hội, nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp, Hợp tác xã, cơ sở sản xuất và quy hoạch phát triển kinh tế.

Xây dựng các mối liên kết với các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện, trong tỉnh và ngoài Tỉnh. Tăng cường ký kết các hợp đồng nhận học viên sau khi đào tạo nghề từ hệ thống các công ty, xí nghiệp, hợp tác xã, cơ sở kinh doanh trong và ngoài Tỉnh. Thường xuyên tổ chức Hội chợ việc làm để giới thiệu, tạo nhiều cơ hội việc làm cho lao động.

4. Đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ và giáo viên dạy nghề, nâng cao chất lượng, đảm bảo cơ cấu và số lượng; chuẩn hoá trong công tác tuyển chọn, sử dụng cán bộ quản lý, giáo viên dạy nghề; thực hiện tốt các chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý dạy nghề; thu hút cán bộ kỹ thuật, kỹ sư, người lao động có tay nghề, nông dân sản xuất giỏi, liên kết với các đơn vị trong và ngoài tỉnh... tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn.

Đổi mới chương trình, giáo trình và phương pháp dạy nghề cho lao động nông thôn theo hướng tăng cường bài giảng tích hợp, tăng tính thực hành gắn với thực tiễn, phát huy năng lực, tăng cường tính chủ động, tích cực của người học nghề.

Tập trung đào tạo nghề cho các đối tượng lao động nông thôn, nhất là lao động dân tộc thiểu số, lao động nữ, chú trọng độ tuổi từ 16 đến 30 tuổi. Nội dung chương trình, kế hoạch đào tạo phải phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện, chú trọng đào tạo các nghề phù hợp địa phương như: Trồng và khai thác rừng trồng; trồng rau an toàn; trồng cây ăn quả; nuôi ong lấy mật; nuôi và phòng trị bệnh cho gia súc, gia cầm, thủy sản; xây dựng dân dụng, sửa chữa máy nông nghiệp, lắp đặt điện nội thất; du lịch, dịch vụ...

Đẩy mạnh hoạt động hợp tác giữa Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện với các doanh nghiệp trong các hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo phương châm tăng cường gắn kết chặt chẽ 3 “Nhà”: Nhà nước - Nhà trường - Nhà Doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các Doanh nghiệp liên kết với Trung tâm từ khâu tuyển sinh, xây dựng nội dung học tập đến tổ chức đào tạo, sử dụng lao động.

5. Nâng cao nhận thức về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông

Đổi mới và tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cơ quan quản lý giáo dục các cấp, các cơ sở giáo dục phổ thông, cha mẹ học sinh, học sinh và các Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông; đưa nhiệm vụ giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông vào chủ trương, kế hoạch chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh trong trường phổ thông và lực lượng ngoài nhà trường biết được thông tin cơ bản về định hướng phát triển kinh tế - xã hội địa phương, về nghề nghiệp, thị trường lao động, hệ thống giáo dục phổ thông, chuyên nghiệp và dạy nghề ở địa phương.

6. Ưu tiên phân bổ ngân sách, các cơ chế chính sách cho các hoạt động trong giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc.

Chủ động bố trí kinh phí từ ngân sách Nhà nước để triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Thực hiện lồng ghép, huy động có hiệu quả các nguồn lực từ các chương trình, dự án để cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Trung ương của Đề án để thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đào tạo nghề cho người khuyết tật và lao động nữ.

Áp dụng chính sách ưu đãi về đất, hạ tầng, thuế, tín dụng, cho vay vốn học nghề; có cơ chế hỗ trợ nguồn vốn cho lao động nông thôn, thanh niên nông thôn đầu tư phát triển kinh tế, sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm tại chỗ. Đảm bảo nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất, con người... để triển khai thực hiện các chính sách trong dạy nghề và tạo việc làm. Tăng cường vai trò của Đoàn thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, vận động thanh niên thực hiện phong trào bốn mới: Kỹ thuật mới, ngành nghề mới, thị trường mới, mô hình mới nhằm áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh; đồng thời, chủ động nắm bắt, quản lý, giáo dục đoàn viên, thanh niên đi làm ăn xa để có kế hoạch hoạt động phù hợp với từng đối tượng và có giải pháp trong đào tạo nghề.

7. Rà soát, đẩy mạnh triển khai, quản lý hiệu quả các chương trình, dự án liên quan đến giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm

Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về đào tạo nghề của cơ quan quản lý các cấp. Tăng cường sự phối hợp trong quản lý Nhà nước về đào tạo nghề trên địa bàn huyện; triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách, kế hoạch về đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Thống nhất cơ chế quản lý, kinh phí phân bổ, quy trình đào tạo nghề, đối tượng học nghề để tập trung nguồn lực và triển khai thực hiện có hiệu quả.

Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, phổ biến Chương trình này đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; định kỳ 6 tháng, tổng kết năm báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Huyện ủy.

2. Giao Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch cụ thể hóa chi tiết từng chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình; đề xuất các cơ chế, chính sách đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác giáo dục nghề nghiệp, phân luồng sau trung học cơ sở; công tác tư vấn học nghề và hỗ trợ việc làm cho Nhân dân; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá tình hình thực hiện và báo cáo kết quả định kỳ 6 tháng, tổng kết năm với Ban Thường vụ Huyện ủy.

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân lựa chọn nghề đào tạo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và nguyện vọng của người dân.

4. Ban Tuyên giáo Huyện ủy chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin, truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Chương trình.

5. Văn phòng Huyện ủy chủ trì phối hợp với các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy theo quy định.

Nơi nhân:

- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy,
- Đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh,
- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện,
- Ủy ban nhân dân huyện,
- Các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy,
- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc,
- Các đồng chí Huyện ủy viên,
- Lãnh đạo, chuyên viên Văn Phòng Huyện ủy,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**

Bùi Văn Tuấn